

โครงการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมในองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายศักรนันท์ วงศ์จริยะขจร

รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการและต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งการดำเนินการที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การบริหารราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจให้มีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัย และการลงโทษผู้ที่กระทำความผิดอย่างจริงจัง เพื่อให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต โดยมี**วัตถุประสงค์** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เรื่อง กฎหมายและกฎระเบียบการเงินการคลังและพัสดุ **กลุ่มเป้าหมาย** ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุนระดับ คปสอ. บ่อเกลือจำนวน ๔๕ คน โดยมี**ขั้นตอนการดำเนินงาน** คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตหัวข้อ "กฎหมายและกฎระเบียบการเงินการคลังและพัสดุ" โดยวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดน่าน **ผลการดำเนินการ** จากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ แบ่งเป็น ๔ หัวข้อ ดังนี้ ๑. กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ข้อควรระวังและความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ บรรยายโดยวิทยากรจากคลังจังหวัดน่าน จำนวน ๒ ท่าน มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น ๔๙ คน เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ได้ทำการประเมินผู้เข้าร่วมอบรมโดยใช้แบบประเมินโครงการ จำนวน ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ประเมินการเรียนรู้ ส่วนที่ ๒ ประเมินความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ ส่วนที่ ๓ ประเมินความพึงพอใจต่อเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการอบรม ส่วนที่ ๔ ประเมินผลความพึงพอใจต่อวิทยากร แล้วนำข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ ส่วนที่ ๑ เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาวิชาก่อนและหลังเข้าร่วมอบรมฯ ค่าความรู้ระดับดีมาก (คะแนน ๕) ร้อยละ ๔๖.๒ ค่าความรู้ระดับดี (คะแนน ๔) ร้อยละ ๓๘.๕ และค่าความรู้ระดับพอใช้ (คะแนน ๓) ร้อยละ ๑๕.๔ ส่วนที่ ๒ เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการด้านการบริหารจัดการ ค่าความพึงพอใจระดับดีมาก (คะแนน ๕) ร้อยละ ๓๘.๕ ค่าความพึงพอใจระดับดี (คะแนน ๔) ร้อยละ ๖๑.๕ ความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการด้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าความพึงพอใจระดับดีมาก (คะแนน ๕) ร้อยละ ๕๓.๘ ค่าความพึงพอใจระดับดี (คะแนน ๔) ร้อยละ ๔๖.๒ ส่วนที่ ๓ เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการอบรมฯ ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นว่าการอบรมครั้งนี้มีประโยชน์และคุ้มค่า ค่าความพึงพอใจระดับดีมาก (คะแนน ๕) ร้อยละ ๔๖.๒ ค่าความพึงพอใจระดับดี (คะแนน ๔) ร้อยละ ๓๐.๘ ค่าความพึงพอใจระดับพอใช้ (คะแนน ๓) ร้อยละ ๑๕.๔ ค่าความพึงพอใจระดับน้อย (คะแนน ๒) ร้อยละ ๗.๗ ส่วนที่ ๔ เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อวิทยากร ค่าความพึงพอใจระดับดีมาก (คะแนน ๕) ร้อยละ ๖๙.๒ ค่าความพึงพอใจระดับดี (คะแนน ๔) ร้อยละ ๓๐.๘ **ประโยชน์ที่ได้รับ** จากการอบรมฯ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุการเงิน ของโรงพยาบาลบ่อเกลือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้น้อยลง

ภาพกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ในหัวข้อ “ กฎหมายและกฎระเบียบการเงินการคลังและพัสดุ ” ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ

